

**HUYỆN ỦY – HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN - ỦY BAN NHÂN DÂN
ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM HUYỆN HOÀI AN**

THƯ NGỎ

Ủng hộ “xóa nhà tạm, nhà dột nát” trên địa bàn huyện Hoài An

Kính gửi: Toàn thể Nhân dân, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, lực lượng vũ trang, các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, các nhà hảo tâm trong và ngoài huyện.

Phát huy truyền thống “trung thân, tương ái” quý báu của dân tộc, trong những năm qua, các tổ chức, cá nhân, các nhà hảo tâm trong và ngoài huyện đã cùng đồng hành với chính quyền địa phương thực hiện tốt công tác an sinh, xã hội cho người dân; đặc biệt là tích cực hưởng ứng, ủng hộ về vật chất lẫn tinh thần, công sức để các hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn được cải thiện và ổn định đời sống. Qua đó, hàng nghìn ngôi nhà tạm, nhà dột nát được hỗ trợ xây mới, sửa chữa; hàng nghìn trường hợp khó khăn được tạo điều kiện về mọi mặt để vươn lên trong cuộc sống.

Tuy nhiên, với đặc thù là huyện trung du miền núi, điều kiện kinh tế còn khó khăn, nguồn thu ngân sách địa phương còn hạn chế; tỷ lệ hộ nghèo, hộ cận nghèo còn cao, đời sống của một bộ phận người dân còn khó khăn, nhất là về nhà ở. Theo thống kê, đến cuối năm 2024, toàn huyện còn 88 hộ đang sống trong những ngôi nhà tạm bợ, dột nát và 224 hộ còn khó khăn về nhà ở rất cần được sự quan tâm, giúp đỡ của toàn xã hội.

Hưởng ứng Phong trào thi đua "Chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát" do Thủ tướng Chính phủ phát động; đồng thời, với quyết tâm thực hiện mục tiêu đến hết tháng 6 năm 2025, xóa xong 100% nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn huyện. Huyện ủy – Hội đồng nhân dân - Ủy ban nhân dân - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Hoài An kêu gọi các cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp, các nhà hảo tâm trong và ngoài huyện; cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, lực lượng vũ trang, bà con kiều bào và các tầng lớp Nhân dân trong và ngoài huyện chung tay, góp sức, ủng hộ kinh phí, nguồn lực với phương châm "Ai có gì góp nấy, ai có công góp công, ai có của góp của, ai có nhiều góp nhiều, ai có ít góp ít", nhằm hỗ trợ các hộ nghèo, cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn ổn định cuộc sống, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu xóa nhà tạm, nhà dột nát đến cuối tháng 6 năm 2025.

Thời gian tiếp nhận: Từ tháng 01 năm 2025.

Hình thức tiếp nhận: Chuyển khoản, tiền mặt hoặc đăng ký xây dựng nhà theo địa chỉ.

Mọi sự đóng góp, ủng hộ, xin gửi về:

- Ủng hộ bằng hình thức chuyển khoản: **BVĐ CHƯƠNG TRÌNH XÓA NHÀ TẠM HUYỆN HOÀI ÂN**. Số tài khoản: 4308201005004 - Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Agribank) Chi nhánh huyện Hoài Ân, tỉnh Bình Định.

- Ủng hộ bằng tiền mặt và các vật chất khác hoặc đăng ký xây dựng nhà theo địa chỉ: Tại cơ quan Phòng Lao động Thương binh và Xã hội huyện Hoài Ân (Địa chỉ: số 04, đường Lê Duẩn, Thị trấn Tăng Bạt Hổ, huyện Hoài Ân, Bình Định).

Thông tin liên hệ: Đồng chí Lê Quang Thắng – Quyền Trưởng phòng Lao động Thương binh và Xã hội huyện Hoài Ân, tỉnh Bình Định. Số điện thoại: 0986 973 243.

Trân trọng cảm ơn và rất mong nhận được sự quan tâm, ủng hộ.

**T/M. HUYỆN ỦY - HĐND - UBND - UBMTTQVN HUYỆN
BÍ THƯ HUYỆN ỦY**

Nguyễn Đặng Thị Thu Hòa